

มุมลูกหนัง



มุสลิมสิงห์

"กว้าง" ผนึก "สิงห์"

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้ขึ้นไปดูงานเปิดตัวสโมสรสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด เพื่อลุยฤดูกาล 2017 โดยนั่งรถยกขึ้นไปด้วยความตื่นเต้นไม่น้อย

การตื่นเต้นครั้งนี้มันชวนให้กระสันอยากจะไม่ทำอะไรหรอกครับ แต่หลายดีลที่พวกเขาเสริมในปีนี ทำให้กลายเป็นเจ้าบุญทุ่มรายใหม่ของวงการลูกหนังไทย ชนิดที่ใครแทบจะทุกคนออกมาปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียว

ที่สำคัญพวกเขายังได้มีการปรับปรุงรังเหย้าของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นพื้นสนาม, ความสว่างของไฟ และการติดตั้งเก้าอี้ทุกองของอัฒจันทร์ทั้ง 4 ฝั่ง สร้างความสวยงามให้กับบ้านแห่งนี้ของขุนพล "กว้างโซ้งมหาภัย" ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ตลอดจนเป็นการกลับไปเยือน จ.เชียงราย อีกครั้งในรอบ 6 ปี หลังจากที่ผมขึ้นไปทำข่าวลีกภูมิภาคที่ศูนย์ จ.เชียงใหม่ ตอนยังเป็นนักข่าวยังเติร์กอยู่ ซึ่งทีมยังใช้สนาม ม.แม่ฟ้าหลวง เป็นรังเหย้าอยู่เลย หลังจากเปลี่ยนมาจากสนามอบจ.เชียงราย

ซึ่งคนที่มีส่วนสำคัญในการชวนผมไม่ใช่ใคร เขาคือ "บิกโจอี้" ธนพล วิระเทพสุภรณ์ รองประธานสโมสร ซึ่งเขาให้ทีมงานพ็อร์ของทีมจัดการบักกิ้งตัวเครื่องบินของผมและสื่อคนอื่นๆ เพื่อเดินทางไป จ.เชียงราย ท่ามกลางความหวังว่าจะได้สัมผัสบรรยากาศหนาวอีกครั้ง หลังเพิ่งไปบุกซัปโปโร ผจญภัยกับสภาพติดลบ 14-15 องศาเซลเซียส มหาหิมะ ช่วงต้นปี

เมื่อเครื่องร้อนลงถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ผมสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นเอกลักษณ์

ของที่นี่ เนื่องจากรังเหย้าของ "กว้างโซ้งมหาภัย" อยู่ติดกับสนามบินห่างกันไม่ถึง 10 นาที แม้ว่าจะมีอากาศที่ร้อน แต่เหลือเชื่อเวลาหลบในที่ร่มกลับรู้สึกว่าร่ากายเย็นๆ ยังไม่ถูก

ก่อนการเปิดตัวผมได้เจอน้องชายอย่าง "เจ้าตั้ม" ธนบุรณ เกษารัตน์ แข่งประวัติศาสตร์ที่เพิ่งย้ายจาก เอสซีจี เมืองทอง สนทนาคั่วไม่เบา 50 ล้านบาท เท่านั้น เพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเมืองเหนือสุดของประเทศไทย

และผมยังได้มีโอกาสพูดคุยกับ "เจ้าตั้ม" เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ จ.เชียงราย ซึ่งเขายอมรับว่าแตกต่างจากกรุงเทพฯ เหมือนกัน แต่ที่นี่จะสงบมากกว่า แคมการเดินทางสะดวกสบายไม่ต้องผจญภัยกับรถติด ทว่าคนที่เป้นแฟนพันธุ์แท้ของหมอนี้ไม่ต้องห่วง เพราะครอบครัวของเขาก็ยังไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นด้วย

จากนั้นช่วงก่อน 6 โมงเย็น ได้ฤกษ์ของการเปิดตัว ซึ่งคอนเซปต์ในปีนีของ "กว้างโซ้งมหาภัย" จากการเปิดเผยของประธานสโมสรคนหนุ่มนามว่า "บิกฮัน" มิตติ ตริยะไพรัช ได้ให้คำจำกัดความว่า

"The orange knight riese หรือ อัศวินสีส้ม ที่มาพร้อมความสมบูรณ์แบบทั้งเรื่องของในและนอกสนาม ทั้งฟอร์มการเล่น การเล่นเกมมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง"

ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังหวังที่จะกลายเป็นทีมที่เข้ามาท้าทายการแย่งบัลลังก์แชมป์ลีกปีนี้ แม้ว่าจะต้องการไต่ใน 3 อันดับแรก เพื่อการันตีการไปถ้วย เอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2018 ทว่าด้วยงบประมาณ 300 ล้านบาท ทำให้เป้าหมายของพวกเขาได้เปลี่ยนไป

ทว่าไม่ใช่แค่เป้าหมายที่เปลี่ยนไป หากแต่ชื่อทีมและสนามเองก็ย้ายไปด้วย หลังจาก "บิกโจอี้" ธนพล วิระเทพสุภรณ์ รองประธานสโมสร เผยว่า ได้ "สิงห์ปาร์ค" ผู้สนับสนุนหลัก โดยมีโคสปอนเซอร์ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ และ เอโอเอ

ทำให้เปลี่ยนเป็น สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ในรังที่ชื่อว่า "สิงห์ สเตเดียม" ทว่ายังคงมีฉายาเป็น "กว้างโซ้งมหาภัย" ให้กับแฟนบอลได้ภาคภูมิใจต่อไป

มุมมองของผมสำหรับการผนึกมือร่วมกันระหว่าง "สิงห์" และ "กว้าง" ครั้งนี้ จะเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกทีมได้ระวังพวกเขาเป็นพิเศษอย่างแน่นอน เพราะเขาได้สถาปนาตัวเองแล้วว่าต้องการที่จะเบียดแย่งแชมป์กับทีมหัวตารางในซีซั่น 2017

หากแต่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยเฉพาะ 6 เกมแรก ที่จะจบช่วง 11-12 มี.ค. นี้ ถ้าสิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเก็บคะแนนได้ตามที่ผู้บริหารวางไว้ หลังจากกลับมาจากแมตช์ฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 12 ทีมสุดท้าย ของทีมชาติไทย "กว้างโซ้ง" อาจจะเหนือหนังกว้างเดิมก็ว่าได้

บรรณที่นี้คง